

ด่วนที่สุด

ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๖๐๓๖



ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

เรียน นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ, กันทรลักษณ์, กันทรารมย์, ชุขันธ์, ชุนหาญ, ภูสิงห์, ราชีไศล, ศรีรัตนะ, ้วยทับทัน, เมืองจันทร์, โนนคูณ, พยุห์, โพธิ์ศรีสุวรรณ, ศีลาลาด และไพรบึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบสรุปงบหน้าคำขอรับสนับสนุนงบประมาณฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบฟอร์มคำขอรับสนับสนุนงบประมาณฯ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าในการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พายุโซนร้อน “โกนเซิน” และ พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน ที่เกิดความเสียหายและจัดทำคำขอของงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนในท้องถิ่นให้ใช้งานได้ตามสภาพความเป็นจริง

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือดำเนินการสำรวจข้อมูลถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และหากมีความประสงค์ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ให้จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ส่งให้จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๗๘๖

